

Source :

ผู้จัดการรายวัน

61177191

Date :

1 ส.ย. 2561

Page :

4

No :

# ปตท.รुकสตาร์ทอัป-กองทุนเพิ่ม ทุ่มงบอีก50ล้านดอลลาร์ในปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปตท.ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือหุ้น 2 กองทุนและธุรกิจสตาร์ทอัปในแถบเอเชียหวังต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ได้รวดเร็วขึ้น แยมอาจร่วมมือหุ้นตรงบริษัทที่รับทำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ในปีนี้ ปตท.ได้ตั้งงบเพื่อลงทุนในกองทุนรูปแบบการร่วมลงทุน (Venture Capital) จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเป้าหมายการลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน รวมไปถึงการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัปแถบเอเชียและไทย เพื่อลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัปอื่นๆ โดยตรงและมีโอกาสต่อยอดเทคโนโลยีได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.ได้อนุมัติให้ลงทุนในกองทุนอื่นนอกเหนือที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน ซึ่ง ปตท.ให้ความสนใจที่จะลงทุนในกองทุนพวก Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI), ดิจิทัล เป็นต้น

ในปี 2560 ปตท.ได้ลงทุนใน 4 กองทุนซึ่งอยู่ในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) คิดเป็นมูลค่าลงทุนเกือบ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำกว่างบที่ตั้งไว้ 45 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินลงทุนราว 8-10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อกองทุน โดยมี 1 กองทุนที่ขายหุ้นในบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน ทำให้มีกำไรเข้ามาในกองทุนแล้ว นับว่ามาถูกทาง

นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว มีกองทุนที่ ปตท.เข้าไปลงทุนได้

เข้าซื้อกิจการบริษัท Greenlots จากสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ราว 2 พันแห่งภายใน 2-3 ปีนี้ และยังมีเครือข่ายอีก 17 ประเทศทั่วโลก ล่าสุด บริษัท Greenlots ได้ร่วมทุนกับบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งบริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ในไทย นับเป็นสตาร์ทอัปรายหนึ่งของไทย เท่ากับ ปตท.ถือหุ้นทางอ้อมบริษัทดังกล่าว ซึ่งอนาคตจะพิจารณาที่จะเข้าร่วมถือหุ้นโดยตรงด้วย

นายชยพล หลีระพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับปตท.จำนวน 30 หัวจ่าย 20 สถานี รวมถึงยังมีลูกค้าอื่นๆ ที่เป็นค่ายรถยนต์ทั้ง BMW และ Porsche เป็นต้น ซึ่งบริษัทโพลีเทคโนโลยี มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อระดมทุนใช้ดำเนินการธุรกิจวางท่อเข้าโรงงาน รับปรึกษาออกแบบและสร้างให้แก่ผู้ประกอบการสถานี NGV และพลังงานทดแทน โดยสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าขยะเซาท์เทิร์นกรีน 10 เมกะวัตต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ,การขยายงานระบบติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมทั้งหารือกับ EFACEC แห่งสเปนเพื่อร่วมทุนจัดตั้งโรงงานสถานี Quick Charger ซึ่งจะใช้เวลาชาร์จ 10 นาที โดยจะลงทุนในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และจำหน่ายในอาเซียน.